
กยท.-กนอ.ร่วมถกแนวทางพัฒนา RUBBER CITY หลังผู้ประกอบการไทย-ตปท.สนใจเพียบ 

(01/04/2559)  

 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่า
การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อหารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
พัฒนารับเบอร์ซิตี้ ณ จ. สงขลา ซึ่งในส่วนของการก่อสร้างได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว มีความคืบหน้า
อย่างต่อเนื่องเป็นท่ีน่าพอใจ  
 
ในส่วนของนักลงทุนพบว่า ท้ังผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ให้ความ
สนใจเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฯ หลายราย ส่วนข้อกังวลในเร่ืองวัตถุดิบ สต๊อกยางว่าจะมี
เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับป้อนเข้าโรงงานในนิคมหรือไม่นั้น ทาง กยท.เชื่อมั่นในเรื่องนี้ว่าจะ
สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึงเรื่องของความปลอดภัย และเรื่องของบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้
ด้านยางพาราท่ีจะสามารถเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ยางพาราได้  
 
ด้านผู้ประกอบการประเภท SME มีความสนใจท่ีจะมาเข้าร่วมลงทุนด้วยเช่นกัน ได้แก่ กลุ่ม
เครือข่ายเกษตรชุมนุมสหกรณ์น้ ายางสดที่ส่งน้ ายางให้กับบริษัท มิชลิน จะมีการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SME เพื่อเข้ามาอยู่ในนิคม และอีกส่วนหนึ่งท าโรงงานผลิตยางแท่ง โดยอยู่ใน
ระหว่างเสนอโครงการกู้เงินกับ ธกส. จากโครงการสนับสนุนจากรัฐบาล มูลค่า 250 ล้านบาท และ
ในอนาคตจะมีการจับมือกับผู้ผลิตล้อยางเพื่อมาลงทุนสร้างโรงงาน โดยโครงการมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
2,400 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากรัฐบาล 
 
ที่มา : ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) (วันที่ 8 เมษายน 2559) 
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ธีธัช ร่วมถก ผู้ว่า กนอ. การพัฒนา ลงทุน RUBBER CITY คืบหน้า นักลงทุน ไทย-ต่างชาติ สนใจร่วม 

(11/04/2559)  

การยางแห่งประเทศไทย  
ธีธัช ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิด แนวทางการพัฒนา Rubber City ตามแนวทาง MOU ท่ีก าลัง
มีความคืบหน้า กระตุ้นการลงทุน ได้จากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  
 
เมื่อวันท่ี 1 เม.ย. 2559 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ 
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ ส านักงาน เขต
มักกะสัน หารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนารับเบอร์ซิตี้ ณ จ. สงขลา  
 
ผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยว่า การเข้าพบคร้ังนี้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามความก้าวหน้าของโครงการ
พัฒนานิคม อุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้ ซึ่งในส่วนของการก่อสร้างได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว มีความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีน่าพอใจ  
 
ในส่วนของนักลงทุนพบว่า ท้ังผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ให้ความ
สนใจเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฯ หลายราย ส่วนข้อกังวลในเร่ืองวัตถุดิบ สต๊อกยางว่าจะมี
เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับป้อนเข้าโรงงานในนิคมหรือไม่นั้น ทาง กยท.เชื่อมั่นในเรื่องนี้ว่าจะ
สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึง เรื่องของความปลอดภัย และเรื่องของบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้
ด้านยางพาราท่ีจะสามารถเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ยางพาราได้  
 
ด้านผู้ประกอบการประเภท SME มีความสนใจท่ีจะมาเข้าร่วมลงทุนด้วยเช่นกัน ได้แก่ กลุ่ม
เครือข่ายเกษตรชุมนุมสหกรณ์น้ ายางสด ท่ีส่งน้ ายางให้กับบริษัท มิชชลิน จะมีการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SME เพื่อเข้ามาอยู่ในนิคม และอีกส่วนหนึ่งท าโรงงานผลิตยางแท่ง โดยอยู่ใน
ระหว่างเสนอโครงการกู้เงินกับ ธกส. จากโครงการสนับสนุนจากรัฐบาล มูลค่า 250 ล้านบาท และ
ในอนาคตจะมีการจับมือกับผู้ผลิตล้อยางเพื่อมาลงทุนสร้างโรงงาน โดยโครงการมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
2,400 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากรัฐบาล 
 
ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 8 เมษายน 2559) 
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วันยางพาราแห่งชาต ิ2559 รุกแปรรูปแทนขายเป็นวัตถุดิบ (08/04/2559)  

10 เมษายนของทุกปี เป็น “วันยางพาราแห่งชาต”ิ มีมาแล้ว 12 ปี แต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่หน่วยงานด้านยางพาราของไทย 3 
หน่วยงาน ได้ถูกควบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ช่ือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มาท าหน้าที่จัดงานยางพาราแห่งชาติ
ปีน้ี 9-10 เม.ย.59 ที่จังหวัดตรัง พ้ืนท่ีปลูกยางต้นแรกของประเทศ ไทย...ภายใต้สถานการณ์ราคายางไม่สู้ดีนัก 

“แม้ว่ายางพาราจะเผชิญกับปัญหาราคาตกต่ า จากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ ามันปรับลดลง แต่ยางพารายังเป็นพืชที่มี
ความส าคัญต่อประเทศ มีเกษตรกรปลูกยางจ านวนมาก หลายล้านครัวเรือน มีพ้ืนท่ีปลูกทั่วประเทศกว่า 22 ล้านไร่ ท่ีผ่านมา
รัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งกู้วิกฤติให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหน่วยงานใหม่ มีโครงการแก้ไขปัญหายางพาราตามแนวทางพัฒนายางพารา 15 โครงการ เป็นแผนระยะกลางและ
แผนระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยาง มากกว่าการ
ที่จะส่งออกเป็นสินค้าวัตถุดิบป้อนโรงงานเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีแผนระยะสั้น เฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น” 

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการ กทย. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจ าปี 2559 เผย
ว่า การจัดงานวันยางแห่งชาติในปีน้ี จึงมีเป้าหมายต้องการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรยางพาราที่ถูก ต้อง และ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในด้านการพัฒนายางพาราทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล และต้องการให้เกษตรกรมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพการท าสวนยางพารา ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรม 
การตลาด ตลอดจนการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

ดังนั้น การจัดงานในปีน้ีจึงเน้นสัมมนาวิชาการเรื่อง “เสริมความรู้เพิ่มมูลค่า สร้างสังคมยางพาราอย่างยั่งยืน” ในวันท่ี 9 เม.ย.
นี้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมีการเชิญเกษตรกร ตัวแทนจากสถาบันเกษตรกร ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจ
ยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มาบรรยายเรื่อง การส่งเสริมบทบาทผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกร ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการตลาดยางพารา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือก Green Rubber Energy 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การแปรรูปผลผลิตด้านยางพารา เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นไปได้ อย่างยั่งยืน. 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (วันที่ 8 เมษายน 2559) 
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ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจ 11 - 13  เม.ย.  59  น. 1, 2 (1) 

 

 



 

 

ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจ 11 - 13  เม.ย.  59  น. 1, 2 (2) 

  



 

 

ท่ีมา บ้านเมือง  9  เม.ย.  59  น. 11   

 

 

 

 

 



 

 

ท่ีมา  เดลินิวส์  10  เม.ย.  59  น. 1, 4 1) 

 



 

 

ท่ีมา  เดลินิวส์  10  เม.ย.  59  น. 1, 4 (2) 

 



 

 

ท่ีมา  เดลินิวส์  10  เม.ย.  59  น. 1, 4 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ีมา  มติชน  11  เม.ย.  59  น.  28 

  



 

 

ท่ีมา  มติชน  11  เม.ย.  59  น.  28 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ีมา  มติชน  11  เม.ย.  59  น.  8 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ีมา  แนวหน้า  11  เม.ย.  59  น.  10 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ีมา  โพสต์ทูเดย์ 11  เม.ย.  59  น.  B 2 

 

  



 

ท่ีมา  โพสต์ทูเดย์ 11  เม.ย.  59  น.  B 4 

 

  



 

ท่ีมา  สยามรัฐ  11  เม.ย.  59  น.  12 (1) 

 

 



 

 

ท่ีมา  สยามรัฐ  11  เม.ย.  59  น.  12 (2) 

 

 



 

 

 

 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจ  11  เม.ย.  59  น.  23 

 

 

 

 

 



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าห้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน

ใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

 

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช  

 

วันท่ีข่าว : 8 เมษายน 2559  

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย

วิธีการประมูลประจ าวันท่ี 8 เมษายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% 

กิโลกรัมละ 48.54 บาท ปรับลดลง 1.79 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 4.54 

บาท ปรับลดลง 95 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 47.90 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 60 สตางค์ ยาง

แผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 54.37 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 33 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 

กิโลกรัมละ 52.92 บาท ปรับลดลง 43 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.55 บาท 

ปรับเพิ่มขึ้น 55 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.02 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 51 สตางค์ ยางคัทติ้ง 

กิโลกรัมละ 44.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 34 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราช รวม 52,000 กิโลกรัม น้ ายางสด 51.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ท่ี 56.98 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 35 

สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ท่ี 59.77 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 33 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ท่ี 52.27 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

จ านวนผู้เข้าชม : 128 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล 

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย 

ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th 
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